
  

บริษทั โมโน เน็กซ ์จ ำกดั (มหำชน)  

รำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2568 

 

วนั เวลำ และสถำนที่ 

 การประชุมจัดขึ้ นเม่ือวันพฤหัสบดีที่  24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยด าเนินการผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 29/9 หมู่ 4 ถนนชัยพฤกษ์ ต าบลบางพลับ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี 

 

กรรมกำรที่เขำ้ร่วมประชุม 

1. นายนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ 

  บริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 

2. นายปรีชา                   ลีละศิธร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล  

   และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

3. นายคาล  จามรมาน กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร  

   ความเสี่ยงและความย่ังยืน 

4. นายเจริญ  แสงวิชัยภัทร กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

5. นายพลพัฒน์  อศัวะประภา กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 

   และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

6. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ ์ กรรมการ  

7. นายบรรณสทิธิ์  รักวงษ์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและความย่ังยืน 

 และประธานเจ้าหน้าที่ปฏบัิติการ 

 

ผูบ้ริหำร 

1. นางสาวเนตรพนิต โพธารากุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ 

2. นางสาวปิติฤดี ศิริสมัพันธ ์ ผู้อ านวยการอาวุโสฝ่ายก ากบัดูแลกจิการและพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร  

   และเลขานุการบริษัท 

3.นายพงศ์พันธุ ์ ทองเพียรพงษ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

 

ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม 

1. นางชลรส  สนัติอศัวราภรณ์ ผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั 

2. นางสาวสาธมิา  จินตนเสรี ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เสรี มานพ แอนด์ ดอล์ย จ ากดั 

   เป็นสกัขีพยานและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสยีง 

 

เร่ิมกำรประชุม 

นางสาวสิริมาลย์ พรหมพิทักษ์กุล ท าหน้าที่ด าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดการ

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2568 ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน

สื่ออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้ใช้ระบบของบริษัท 

โคโนวานซ์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบที่ได้ประเมินตนเองถึงความสอดคล้องของระบบควบคุมการประชุม โดย
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ปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน

ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) โดยให้บริการลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง 

e-Voting และการประมวลผลระบบนับผลคะแนนเสียงในการประชุม ที่รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ทุกประเภท และ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ

บริษัท บริษัทฯ ได้มีการเกบ็ข้อมูลของผู้ เข้าร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงมีการบันทึกเสียงและภาพการประชุมใน

ลักษณะสื่อวิดีทัศน์ไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งหากมีการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ชื่อ-สกุลของผู้ ถือหุ้นที่สอบถามจะ

ปรากฏในรายงานการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อ-สกุล ขอให้แจ้งเลขานุการบริษัท

ทราบ ทั้งนี้  บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยสื่อวิดีทศันท์ี่บันทกึไว้บนเวบ็ไซต์ หรือช่องทางอื่นใด หากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลดังกล่าว 

โปรดติดต่อบริษัทฯ 

 

จากนั้น กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการรวม จ านวน 7 ท่าน กรรมการ 2 ท่านเข้าร่วมประชุม ณ 

ที่ท าการจัดประชุมทางอิเลก็ทรอนิกส์ กรรมการ 5 ท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ นั่งแยกอีกห้องหนึ่ง ทั้งนี้  

เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้  มีคณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี 

เข้าร่วมประชุม รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมเป็นสักขีพยานและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้วย 

พร้อมทั้งแจ้งวิธกีารประชุมและการออกเสยีงลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ โดยสรุปให้ที่ประชุมทราบ 

 

ประธานที่ประชุมได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เม่ือจะมีการออกเสียง

ลงคะแนนในการพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย 

หรือ งดออกเสยีง ในวาระพิจารณานั้น ๆ หรือไม่  
 

• ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่เหน็ด้วย ไม่ต้องกดลงคะแนนใด ๆ เนื่องจากระบบจะนับคะแนนเสยีงเป็น

เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ หรือหากประสงค์ลงคะแนนผ่านระบบ สามารถกดปุ่ มเห็นด้วยใน

หน้าจอ 

• ในกรณีที่ท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กดปุ่ มลงคะแนนใน

หน้าจอ เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยระบบจะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ออกจาก

คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ   ดังนั้นในการลงคะแนน

ดังกล่าวจะไม่ปรากฏบัตรเสยีแต่อย่างใด  

• หากท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีการกดปุ่ มออกเสียงใด ๆ เลย บริษัทฯ จะถือว่าท่านเห็นด้วยใน

วาระนั้น ๆ 

 

ส าหรับผู้ รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. ที่ผู้ ถือหุ้นได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียง

ลงคะแนนไว้ในหนังสอืมอบฉันทะแล้วนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้น าคะแนนเสยีงที่ผู้ ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

ทุกวาระ ไปบันทึกข้อมูลรอไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมแล้ว และจะน ามาประมวลผลรวมกับคะแนนเสียง

ของผู้ ถือหุ้นรายอื่น จากนั้น จะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านทราบในแต่ละวาระ   

 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลใด ๆ ในแต่ละวาระ สามารถกดปุ่ มสัญลักษณ์รูปมือ 

เพื่อขอสอบถามในช่วงเวลาที่บริษัทฯ เปิดให้สอบถาม โดยระบบจะแสดงล าดับที่ให้ทราบ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งชื่อ

เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามหรือแสดงความเห็นผ่านทางระบบตามล าดับ โดยเจ้าหน้าที่จะเปิดไมโครโฟนให้ผู้ ถือหุ้นท่าน

นั้น หรือผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามด้วยการพิมพ์ข้อความในห้องสนทนา และเพื่อความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลในการ

จัดท ารายงานการประชุม  ขอความกรุณาผู้ถือหุ้น แจ้งชื่อ และนามสกุลของผู้ถือหุ้นก่อนสอบถาม 
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การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตาม

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 ซึ่งระบุว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารดังต่อไปนี้  
 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุ้นต่อ 1 เสยีง 

(2) ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้  

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกนิจ านวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสยีงชี้ขาด 

 

โดยก่อนการประชุม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น และการ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการ รวมทั้งสามารถส่งค าถามล่วงหน้า มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ได้ทาง

เวบ็ไซต์ของบริษัทฯ  หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า

ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีผู้ ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้า

มายังบริษัทฯ ซึ่งเม่ือวันที่ 2 มกราคม 2568  บริษัทฯ ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ ถือหุ้น

รับทราบแล้ว   

 

จากนั้นนายนวมินทร์ ประสพเนตร ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในที่ประชุม  แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย

ตนเองจ านวน 12 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 35,682,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.51 ของจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม และผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจ านวน 43 ราย นับ

จ านวนหุ้นได้ 2,320,913,506 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.49 ของจ านวนหุ้นของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ

ผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม

ทั้งสิ้ นจ านวน 55 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 2,356,596,006 หุ้น จากจ านวนผู้ ถือหุ้นทั้งหมดจ านวน 11,427 ราย            

นับจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 3,471,054,038 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.89 ของจ านวนหุ้น     

ที่จ าหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น จ านวนหุ้นที่เข้าประชุมวันนี้   จึงครบเป็นองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนด

ไว้ในหนังสอืนัดประชุมดังต่อไปนี้  

 

วำระที่ 1 รบัทรำบรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษทัเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ในรอบปี 2567 

ประธานฯ แจ้งว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2567 แบบ 56-1 

One Report  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และงบการเงิน การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการอย่างย่อ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยที่คณะกรรมการได้พิจารณาผลการด าเนินงาน

ดังกล่าวแล้ว เหน็ว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ  

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพงศ์พันธุ์ ทองเพียรพงษ์ ผู้ ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปรายงานผลการ

ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้  

 

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,699 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2566 

สนิทรัพย์รวมลดลง 1,518 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 36 โดยเงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ลดลง 430 ล้านบาท  

ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลง 104 ล้านบาท สินทรัพย์ต้นทุนใบอนุญาต ลดลง 338 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้

รอตัดบัญชี ลดลง 235 ล้านบาท สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลง 188 ล้านบาท และรายได้ค้างรับ ลดลง 83 ล้านบาท     
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หนี้ สินรวมในปี 2567 มีจ านวน 2,271 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2566 หนี้ สินรวมลดลง 719 ล้านบาท หรือ 

ลดลงร้อยละ 24  ส่วนใหญ่เกิดจาก เงินกู้ยืมจากธนาคาร ลดลง 431 ล้านบาท และเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น ลดลง 

236 ล้านบาท   

 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นปี 2567 มีจ านวน 428 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2566 ลดลง 799 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

65 เกิดจากผลขาดทุนจากการด าเนินงานส าหรับปี 2567 จ านวน 797 ล้านบาท และผลก าไรจากการประเมินทาง

คณิตศาสตร์ ลดลง 2 ล้านบาท 

 

ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัปี 2567 

รายได้รวมของปี 2567 เป็นเงิน 1,838 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับ ปี 2566 ลดลง 57 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3 

ส่วนใหญ่เกดิจาก รายได้โฆษณาทวีี ลดลง 105 ล้านบาท  รายได้ออนไลน์ ลดลง 45 ล้านบาท รายได้ Monomax เพิ่มขึ้น 

28 ล้านบาท และรายได้ธุรกจิภาพยนตร์ เพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท  

 

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2567 เป็นเงิน 2,250 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2566 เพิ่มขึ้น 417 ล้านบาท หรือ 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 

 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนรายจ่ายทางการเงิน ภาษีเงินได้นิติบุคคล ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) ในปี 

2567 เป็นเงิน 545 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2566 ลดลง 417 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 43 และขาดทุนสุทธิ

ของปี 2567 เป็นเงิน 797 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 542 ล้านบาท หรือขาดทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 213 

 

ทั้งนี้  หากตัดส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว (One time expense) EBITDA ในปี 2567 เป็นเงิน 1,098 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 เม่ือเทียบกับปี 2566 และขาดทุนสุทธิในปี 2567 เป็นเงิน 9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 81 เม่ือเทียบ

กบัปี 2566 

 

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวรับรู้ ในปี จ านวนทั้งสิ้น 788 ล้านบาท เนื่องจากความ

ไม่แน่นอนในการต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ีเพื่อให้บริการโทรทัศน์ โดยหลักประกอบด้วยผลขาดทุนจากการ

ด้อยค่าของสนิทรัพย์ จ านวน 432 ล้านบาท การปรับลดสนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จ านวน 235 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย

จากการปรับโครงสร้างองค์กรในช่วงไตรมาสที่ 1/2567 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายพนักงานปรับลดลง ร้อยละ 50 เม่ือเทียบกับ

ก่อนการปรับโครงสร้าง และผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิข้ึนเพิ่มขึ้น 

 

ทั้งนี้  ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายปรีชา ลีละศิธร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาลรายงานถึง           

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการที่ดี และนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

ดังนี้   

 

บริษัท โมโน เน็กซ์ และบริษัทในเครือ ให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ยึดม่ัน ในความรับผิดชอบ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด อันเห็นได้จากผลการประเมิน การก ากับ

ดูแลกิจการที่ดีประจ าปี 2567 ที่อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 10 รวมทั้งบริษัทฯ มุ่งม่ันในเรื่องการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ เป็นสมาชิก “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)” มาตั้งแต่ปี 

2559 ข้อมูลพัฒนาการที่เกี่ยวข้อง ได้ปรากฏตามรายงานที่เปิดเผยใน 56-1 One Report ประจ าปี 2567 หัวข้อ 

รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากับดูแลกิจการ ในหน้า 145 เป็นต้นไป ซึ่งในปี 2567 บริษัทฯ ได้น าแบบ

ประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับปรับปรุง 4.0 มาเป็นแนวทางก าหนดเป็นมาตรการ

ต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ มีการดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย ทั้งกระบวนการควบคุมภายในและบริหาร

ความเสี่ยง  ภายใต้คณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืน  
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ที่ท าหน้าที่ดูแลติดตามให้การด าเนินงานมีความโปร่งใส มีการประเมินความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับเหมาะสม ทั้งนี้  ในปี 2567 ไม่พบรายงาน หรือการกระท าผิดด้านทุจริตคอร์รัปชันเรื่องใด ๆ และปัจจุบันอยู่

ระหว่างด าเนินการต่ออายุสมาชิกในปี 2568 

 

ประธานฯ ชี้แจงทิศทางแนวโน้มธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ดังนี้  

 

กลุ่มบริษัท MONO เป็นผู้ให้บริการคอนเทนต์ โดยเป็นผู้จัดหา จัดซื้ อลิขสิทธิ์จากทั่วโลก ขณะเดียวกันเป็นผู้พัฒนา

คอนเทนต์ของตัวเอง และออกอากาศผ่านทาง 2 แพลตฟอร์ม คือ แพลตฟอร์มทีวี ช่อง MONO29 และ แพลตฟอร์ม 

OTT Monomax  

 

กลยุทธแ์ละทิศทำงธุรกิจปี 2568 มี 3 แนวทาง 

1. MONO29 มีแผนลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แผนนี้ ได้ด าเนินงานมาปีกว่า ได้ผลเป็นอย่างดี และบริษัทฯ พยายาม

คงค่าใช้จ่ายไม่ให้เพิ่มขึ้นมากไปกว่านี้  ขณะเดียวกันเพิ่มรายได้จากโฆษณา ซึ่งมองว่าปีนี้ ได้รับสิทธิ์จากทาง JAS ใน

การถ่ายทอดฟุตบอล English Premier League 2025/2026 โดยการแข่งขัน 38 คู่จะออกอากาศบน MONO29 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายได้สปอนเซอร์จะเพิ่มขึ้น 

 

2. Mono Original การผลิตคอนเทนต์เอง บริษัทฯ พยายามเพิ่มการผลิต ทั้งส่วนซีรีสแ์ละภาพยนตร์ ในปี 2568 มีแผน

ผลิตภาพยนตร์ 5 เรื่อง และซีรีส์ 12 เรื่อง  โดยในเดือนพฤษภาคม 2568 จะมีภาพยนตร์หลวงพี่แจ๊ส โครตซิ่ง 

เริ่มโปรโมทแล้วตามโรงภาพยนตร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ชม และจะมีภาพยนตร์ทยอยออก

อีก 4 เรื่องตามมา ปัจจุบันผลิตเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ในกระบวนการ Post Production ส่วนซีรีส์ มีแผนออกอากาศบน 

Monomax เดือนละ 1 เรื่อง และปัจจุบันซีรีสเ์รื่อง “ทวง” มีกระแสบนโซเชียลมีเดียมากมาย   

 

3. Monomax มีการซื้ อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ (โดยเน้นซีรีส์จากจีน เกาหลี และญี่ปุ่ น) และจากเดิมที่ซื้ อลิขสิทธิ์

คอนเทนต์ฮอลลวีูดมาลงช่อง MONO29 พยายามแปลงสทิธิมาสู่แพลตฟอร์ม Monomax มากข้ึน ทั้งนี้  บริษัทฯ มอง

ว่าทิศทางในการเติบโตของ Monomax จะต้องมีการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น ในส่วนของคอนเทนต์จาก Mono Original 

จะเผยแพร่คร้ังแรกบน Monomax ก่อน และจะออกอากาศบนช่อง MONO29 ประมาณ 3 เดือนหลังจากนั้น  

 

รวมถึง การที่ Monomax ได้รับสิทธิถ่ายทอด English Premier League 2025/2026 บริษัทฯ มองเป้าหมายสมาชกิ

ที่ 3 ล้านราย โดยร่วมมือกบัผู้ให้บริการโทรคมนาคม (Telco) เป็นหลัก  

 

แนวโน้มการรับชมคอนเทนต์ OTT ทั่วโลก 

ปัจจุบันผู้ชมหันมารับชมคอนเทนต์ผ่านแพลตฟอร์มอื่น ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแพลตฟอร์ม OTT ผู้ให้บริการ

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 1. Global Player เช่น Netflix, Prime Video, Disney+ ฯลฯ บางรายเข้ามาท าการตลาดในประเทศไทย 

ค่อนข้างประสบความส าเร็จ 2. Local Player อย่าง  Vidio ของอินโดนีเซีย, U NEXT ของญี่ปุ่ น, astro ของมาเลเซีย, 

ฯลฯ ทั้งนี้   สมัยก่อนผู้ประมูลลิขสิทธิ์ EPL จะเป็น Broadcaster เป็นหลัก แต่ปัจจุบัน มีแนวโน้มหันมาเป็นผู้ ให้บริการ

แพลตฟอร์ม OTT มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ ให้บริการระดับ Local Level ซึ่งท าให้มองเห็นถึงแนวโน้มของตลาด 

พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และเทคโนโลยีที่จะมารองรับการให้บริการ OTT ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนา Monomax มาเป็น

ระยะเวลากว่า 5 – 6 ปีแล้ว  ปีนี้ เราจึงมีความพร้อมที่จะให้บริการ English Premier League 2025/2026 อย่างมาก 
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สทิธใินการถ่ายทอด EPL Monomax ได้รับสทิธใินการถ่ายทอดการแข่งขันทุกคู่รวม 380 คู่ โดยจะคัดเลือกบางคู่ จ านวน 

38 คู่ (หรือเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 คู่) มาออกอากาศบน MONO29 ซึ่งก าหนดเวลาออกอากาศที่วางไว้ คือ วันเสาร์ ช่วง 

21.00 น. เป็นหลัก นอกจากนี้ ยังได้สิทธิถ่ายทอด FA Cup 63 คู่ ซึ่งบริษัทฯ อยู่ระหว่างวางแผนงานบริหารจัดการกับ

โปรแกรม FA Cup โดยจะออกอากาศผ่าน Monomax และ MONO29 ส่วนจะมีพันธมิตรอื่นอย่างไรจะพิจารณาอกีคร้ัง 

 

ตลาดกลุ่มลูกค้า Premier League  บริษัทฯ ได้ท าการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากทาง AC Neilsen ซึ่งมองว่ามีคนไทยกว่า 

8.4 ล้านคน ที่มีความสนใจกีฬาฟุตบอล Premier League ในจ านวนนี้ คาดว่าจะมีผู้สมัครสมาชิกเพื่อรับชมประมาณ 

3.6 ล้านคน และเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2568 (เม่ือวานนี้ ) ทาง JAS และ Monomax ได้ประกาศความร่วมมือกับ 

Operator AIS เพื่อน าคอนเทนต์กีฬาฟุตบอล English Premier League 2025/2026 มาให้แฟนบอลชาวไทยรับชมผ่าน

แพลตฟอร์มชั้นน าอย่าง AIS PLAY และ Monomax ซึ่งขอให้ทุกท่านติดตามความคืบหน้าของความร่วมมือกับพันธมิตร

อื่น ๆ ต่อไป  โดยปัจจุบันมีการเจรจากนัอยู่หลายราย และจะทยอยประกาศออกมาอย่างต่อเนื่อง 

 

ส าหรับแนวโน้มรายได้ที่คาดการณ์  

ในส่วนของ Monomax ปี 2568 หากมียอดสมาชิกจ านวน 2 ล้านราย จะมีรายได้ประมาณ 950 ล้านบาท, หากมียอด

สมาชิก 3 ล้านราย จะมีรายได้ประมาณ 1,200 ล้านบาท และหากมียอดสมาชิก 4 ล้านราย จะมีรายได้ประมาณ 1,450 

ล้านบาท 

 

ส าหรับปี 2569 หากมียอดสมาชิกจ านวน 2 ล้านราย รายได้จะอยู่ที่ประมาณ 1,530 ล้านบาท, หากมีสมาชิก 3 ล้านราย 

รายได้จะอยู่ที่ประมาณ 2,130 ล้านบาท และหากมียอดสมาชิก 4 ล้านราย รายได้จะอยู่ที่ประมาณ 2,730 ล้านบาท 

 

ทั้งนี้  ความแตกต่างของรายได้ระหว่างปี 2568 และ 2569 เกิดจากปี 2568 เป็นปีที่รายได้ค านวณจากช่วงเวลาเพียง 

5 เดือน จึงยังไม่สะท้อนรายได้ของฤดูกาลเตม็ปี 

 

ส ำหรบัช่อง MONO29 บริษัทฯ มีนโยบายในการรักษาระดับรายได้จากโฆษณาให้คงที่ โดยในปี 2568 คาดว่าจะมีรายได้

ประมาณ 950 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกบัรายได้ในปี 2567 และในปี 2569 คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ล้านบาท 

 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ : คุณวิมล ปัญญาเดชกุล (จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) มีค าถามและข้อเสนอแนะ 

ดังนี้  

1. บริษัทฯ มีนโยบายการด าเนินธุรกจิและแผนการด าเนินธุรกจิอย่างไร เพื่อให้กลับมามีก าไร 

-  นายนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า บริษัทฯ เริ่มปรับโครงสร้างทางธุรกิจตั้งแต่ต้นปี 2567 มีการลดค่าใช้จ่าย

และต้นทุน โดยตัดธุรกิจส่วนที่ไม่ท าก าไร ขณะเดียวกัน ด้านรายได้ บริษัทฯ พยายามหารายได้อื่น ๆ เข้ามาเสริม 

ท่ามกลางกระแสพฤติกรรมการรับชมทีวีที่ลดลง และปีนี้ บริษัทฯ ได้สิทธิในการถ่ายทอด English Premier League 

2025/2026 และ FA Cup ซึ่งเป็นคอนเทนต์กฬีาระดับโลก จะมาช่วยผลักดันการขยายฐานสมาชิก Monomax และ

รายได้บนช่อง MONO29 

 ในส่วนของสมาชิก Monomaxบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 3 ล้านราย  โดยการจับมือร่วมกับพันธมิตร Telco  ซึ่งตอนนี้

ได้ประกาศแล้ว คือ AIS เป็นรายแรก เพื่อมาช่วยกนัขับเคล่ือนการเติบโตอย่างมีประสทิธภิาพ 

 

2. ขอเสนอต่อท่านประธาน ในการพิจารณาการจัด AGM เป็นแบบ Hybrid คือ ทั้ง Physical และ Online เพื่อเป็นการ

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารระหว่างผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างคล่องตัว ตรงไปตรงมา อนัจะเป็นการ

สอดคล้องกบั หนังสอืขอความร่วมมือในแนวทางของกลต. เอกสารลงวันที่ 19 มีนาคม 2568 
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-  นายนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า บริษัทฯ ขอรับขอเสนอจากทางสมาคมฯ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสม

ในการด าเนินการในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังถัดไป 

 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณดวงใจ พรมโพธิ์ 

1. หลังจากที่ลิขสทิธิ์ช่องดิจิตอล MONO29 หมดอายุสมัปทานปี 2572 ผู้บริหารวางกลยุทธอ์ย่างไร 

-  นายนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า ใบอนุญาตที่เหลืออกี 4 ปี ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าทางภาครัฐบาลจะมีนโยบาย

อย่างไร จะให้มีการประมูลใหม่หรือต่ออายุโดยไม่มีการประมูล ซึ่งบริษัทฯ ได้เตรียมการทั้งสองทาง และมีการติดตาม

นโยบายจากหน่วยงานก ากับดูแล (กสทช.) อย่างใกล้ชิด  หากต้องประมูลใหม่ บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะเตรียม

ลงทุนเพิ่มเติม หรือหากสามารถต่ออายุได้โดยไม่ต้องประมูลยิ่งจะส่งผลดี บริษัทฯ เชื่อว่าทั้งอุตสาหกรรมคงจะมอง

เรื่องของการต่ออายุมากกว่าการประมูลใหม่ แต่จะไม่ได้ปิดกั้นรายใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมนี้  

 

2. ผู้บริหารวางเป้าปี 2568 เติบโตอย่างไรบ้าง และในอกี 3-5 ปี ผู้บริหารวางเป้าหมายการเติบโตอย่างไร 

-  นายนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า ปี 2568 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายจากรายได้หลัก คือ English Premier 

League และ FA Cup พร้อมผลักดันยอดสมาชิก Monomax ให้แตะ 3 ล้านราย และต้องมีการควบคุมต้นทุน

และค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวด ในระยะ 3-5 ปีนี้ เรามุ่งสร้างคอนเทนต์ของตัวเอง เพื่อขยายรายได้ Monomax เป็น

หลัก และหากมีโอกาส จะขยายสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

3. มีโอกาสความเป็นไปได้หรือไม่ ที่ผู้บริหารมีแนวคิดว่าจะใช้ Streaming Monomax ขยายกลุ่มผู้ชมฟุตบอลแต่ละ

ประเทศ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ ประชากร 500 ล้านคน โดยใช้ Monomax โมเดล EPL หรือ 

ไทยลีก คล้ายกบัโมเดลประเทศไทย เพื่อขยายฐานลูกค้ากฬีาฟุตบอลในแต่ละประเทศ 

-  นายนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า เป็นแนวคิดที่บริษัทฯ เลง็เหน็โอกาสอยู่ ทั้งนี้  ลิขสทิธิ์ปัจจุบันของ English 

Premier League ได้สิทธิครอบคลุมที่ประเทศลาวและกัมพูชา เป็นการให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม Monomax เช่นกนั 

โดยอยู่ระหว่างหาแนวทางร่วมกันกับทาง JAS ว่าจะขยายไป 2 ประเทศนี้ อย่างไร ในอนาคตหากธุรกิจประสบ

ความส าเร็จ สามารถที่จะคุยกับ English Premier League ที่จะขยายธุรกิจไปประเทศอื่น ๆ  ส าหรับปัจจุบัน บริษัทฯ 

คงมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจในประเทศไทยให้แขง็แกร่ง รวมถึงการเปิดตลาดในลาวและกัมพูชาให้เต็มที่ ก่อนที่จะ

พิจารณาขยายไปยังประเทศอื่นต่อไป 

 

4. ปัจจุบัน ผู้บริหารลดการซื้อลิขสทิธิ์ซีรีส์ และภาพยนตร์ เพื่อมาสร้างละครกับซีรีสไ์ทยเอง อยากทราบจุดประสงค์เพื่อ

อะไร และมีการด าเนินการอย่างไร  

-  นายนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า บริษัทฯ ต้องการลดต้นทุนระยะยาว เทียบกันแล้วการซื้ อลิขสิทธิ์จาก

ต่างประเทศโดยเฉพาะฮอลลีวูด มีค่าใช้จ่ายสูงมากและสิทธิมีระยะเวลาประมาณ 2 ปี บริษัทฯ มองว่าการผลิต

คอนเทนต์ของเราเอง สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า ทั้งแพลตฟอร์ม Monomax และ MONO29 ขณะเดียวกนั 

ยังสามารถขายสิทธิคอนเทนต์ที่ผลิตเองให้กับต่างประเทศได้อีกด้วย ดังนั้น การผลิตคอนเทนต์เองมีความคุ้มค่า

มากกว่า ขณะเดียวกนับริษัทฯ ยังมีการซื้อลิขสทิธิ์จากต่างประเทศ แต่จะมีการคัดเลือกให้คุ้มค่ากบัการลงทุนให้มากข้ึน  

 

5. ผู้บริหารวางต าแหน่งแพลตฟอร์ม Monomax เทียบกับคู่แข่งไว้อย่างไร และในอนาคตกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของ 

Monomax คือกลุ่มใด 
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-  นายนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า ส าหรับคู่แข่ง มี 2 แบบ คือ Global Platform และ Local Platform โดย

กลุ่มเป้าหมายของแต่ละ Platform จะแตกต่างกนั กลุ่ม Global Platform จะเน้นลูกค้ากลุ่ม high-end เป็นหลัก ขณะที่ 

Monomax ซึ่งเป็น Local Player มองว่าเรามีความเข้าใจลูกค้าคนไทยได้มากกว่า จุดแขง็ส าคัญคือมีการพากย์ไทย

ทุกเรื่อง ซึ่งเป็นจุดแขง็ที่สามารถแข่งขันกบัทาง Global Platform ได้ 

 

6. MONO NEXT จับมือเซน็สญัญา MOU กบั KT Studio Genie มีความคืบหน้าอย่างไร  

-  นายนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า ปัจจุบันไม่ได้มีการร่วมมือกนัแล้ว  

 

7. เม่ือประมาณหลายปีมาแล้ว บริษัทฯ จะมี General Mandate กบักลุ่มเกาหลีใต้  การตกลงดังกล่าวยังมอียู่หรือไม่  

-  นายนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า ปัจจุบันไม่ได้มีการด าเนินการดังกล่าวแล้ว 

 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณภัทรพล วัฒนพันธพ์ิทกัษ์ 

1. หากทาง JAS ปรับลดแพก็เกจเหลือ 330 บาท บริษัทฯ ต้องปรับลดราคาต่อ USER ลงตามหรือไม่ หรือคงไว้ที่ 50 

บาทเหมือนเดิม  

-  นายนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า ทางบริษัทฯ ยังต้องการคงราคาที่ 50 บาท แต่ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างเจรจา

กบัทาง JAS และขอให้ติดตามความคืบหน้าอกีคร้ัง 

 

2. สิ้นไตรมาส 1/2568 ยอดสมาชิก Monomax อยู่ที่เท่าไร 

 -  นายนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า ยอดสมาชิกอยู่ที่ 850,000 ราย 

 

3. ปี 2568 บริษัทฯ ตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายเงินลงทุน (Capital Expense) ส าหรับซีรีสแ์ละภาพยนตร์ที่ผลิตเองเท่าไร 

 -  นายนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า ประมาณไม่ต ่ากว่า 300 ล้านบาท 

 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณโชคชัย กาญจนกูล 

1. หากถ่ายทอดสดผ่าน AIS บริษัทฯ จะกระทบอย่างไร และบริษัทฯ ต้องจ่าย AIS เท่าไร 

 -  นายนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า ความร่วมมือระหว่าง JAS, Monomax และ AIS ท าให้ Monomax เป็น

ฝ่ายรับรู้รายได้จากฐานผู้ใช้บริการเครือข่าย AIS ซึ่งคาดว่าทาง AIS มีฐานลูกค้า Fiber ประมาณ 5 ล้านกว่าราย และ

ลูกค้า Mobile ประมาณ 30 – 40 ล้านเลขหมาย โดยทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือกับ AIS ครั้งนี้  จะ

สร้างประโยชน์ทั้งแก่กลุ่ม JAS และ MONO  

 

วำระที่ 2        พิจำรณำอนุมติังบกำรเงินและรำยงำนผูส้อบบญัชีประจ ำปี สิ้ นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2567 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานผู้สอบบัญชี ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่        

31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งงบการเงินดังกล่าว

ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีรายละเอยีด

ปรากฏในงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของ

หนังสอืเชิญประชุม 
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ค าถามจากผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เข้าประชุมด้วยตนเอง (ผู้ถือหุ้นแจ้งว่าไม่ประสงค์จะเปิดเผยชื่อ – สกุล) 

1. วันนี้  AIS ประกาศเป็น Partner กบั JAS อย่างเป็นทางการ  โดยจะออกอากาศ English Premier League 2025/2026 

บน AIS Play ด้วย ขอสอบถามว่า AIS น าสัญญาณภาพและเสียงจาก Monomax ไปฉายต่อใน AIS Play หรือ AIS 

ถ่ายทอดสดเป็นของตัวเอง 

 -  นายนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า บนแพลตฟอร์ม AIS Play จะมี Application Monomax โดยไม่ได้เป็นการ

รับสญัญาณใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นการให้บริการร่วมกนักบั AIS เพื่อเพิ่มช่องทางและความสะดวกในการรับชมให้กบัลูกค้า 

 

2. สปอนเซอร์ตามข่าวที่ AIS จะช่วยสนับสนุน 1 พันล้านบาทต่อปี จะแบ่งมาที่ MONO เท่าไร ช่วยลดค่าใช้จ่าย

สปอนเซอร์ และการโปรโมทได้เท่าไรจากแผนเดิม  

 -  นายนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า ขออนุญาตไม่ตอบค าถามดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่ายังไม่สามารถให้ข้อมูล

ได้ หากมีความคืบหน้าจะชี้แจงผ่านทางสื่อต่าง ๆ อกีคร้ัง 

 

3. AIS น าภาพและเสยีงไปฉายต่อบน AIS Play ต้องจ่ายให้ MONO หรือ JAS และจ่ายเท่าไร 

 -  นายนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า ขออนุญาตไม่ตอบค าถามดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่ายังไม่สามารถให้ข้อมูล

ได้ 

 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณชาติชาย สวุรรณหงษ์ 

1. ประมาณกี่ฤดูกาล บริษัทฯ จึงจะมีสมาชิกรับชม Premier League 6 ล้านราย 

 -  นายนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า ในปีแรก บริษัทฯ วางเป้าหมายที่ 3 ล้านราย และต้องพิจารณากระแส

ความนิยมด้วยว่าในการตลาดสามารถที่จะท าให้ฟุตบอล EPL เป็นที่นิยม และขยายฐานลูกค้าได้หรือไม่ ทั้งนี้  3 ล้านราย

เป็นเพียงในประเทศไทย ยังมีโอกาสขยายฐานลูกค้าไปยังประเทศลาวและกมัพูชาอกีทาง  

 

2. หากบริษัทฯ ลดการซื้ อลิขสิทธิ์ซีรีส์และภาพยนตร์ต่างประเทศ เพื่อลดค่าใช้จ่าย จะสามารถดึงดูดความสนใจในการ

รับชม Monomax ให้เพิ่มจ านวนสมาชิก ได้มากน้อยเพียงใด 

 -  นายนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า การลดการซื้อลิขสทิธิ์ จะเป็นลิขสทิธิ์บน MONO29 เป็นหลัก โดยบริษัทฯ 

มีการแปลงลิขสิทธิ์ที่มีอยู่มาใช้บน Monomax ซึ่ง Monomax ยังคงมีซีรีส์และภาพยนตร์ต่างประเทศจ านวนมากให้

รับชม อกีทั้ง ยังมีการเจรจาต่อรองเพื่อขอเพิ่มสทิธขิองทาง MONO29 ให้สามารถออกอากาศบน Monomax ได้ด้วย 

 

ค าถามจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง : คุณอนุพงศ์ สนัตะวานนท์ 

1. ขอทราบวิสยัทศัน์ของผู้บริหารเกี่ยวกบัแนวทาง Deglobalization จากนโยบายของ Trump ถือเป็นโอกาสหรืออุปสรรค 

ของบริษัทฯ 

 -  นายนวมินทร์ ประสพเนตร ตอบค าถามว่า ประเด็นนี้  หากจะกระทบจะเป็นกรณีที่ค่าใช้จ่ายการจัดซื้ อลิขสิทธิ์

ภาพยนตร์จากฮอลลีวูดอาจมีราคาที่สูงขึ้น แต่มองว่าไม่กระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ มากนัก เนื่องจากบริษัทฯ ได้

หันมาผลิตคอนเทนต์เองเพิ่มขึ้น และคนไทยนิยมคอนเทนต์ในภมิูภาคมากกว่า เช่น เกาหลี จีน ญี่ปุ่ น เป็นต้น  
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มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจ าปี  สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2567 

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,365,273,306  100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0  0.0000 

3. งดออกเสยีง - - 

รวม  58 ราย 2,365,273,306  100.0000 
 

 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมติังดกำรจัดสรรเงินก ำไรเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและงดกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2567 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 45. ซึ่งก าหนดให้  “บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไว้

เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า        

ทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของทุนจดทะเบียน” และ คณะกรรมการมีนโยบายที่จะเสนอที่ประชุม      

ผู้ ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นทั่วไปในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตาม

งบการเงินเฉพาะกจิการในแต่ละปี  

ทั้งนี้   การจ่ายเงินปันผลในแต่ละคราวคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผล  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อ

ผู้ ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การด ารงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ภายในบริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เหน็ว่าสมควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรสุทธิ

เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินก าไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบตาม

จ านวนแล้ว  จ านวน 51,970,000.00 บาท (ห้าสบิเอด็ล้านเก้าแสนเจด็หม่ืนบาท) คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 347,105,403.80 บาท (สามร้อยสี่สิบเจด็ล้านหนึ่งแสนห้าพันสี่ร้อยสามบาทแปดสิบ

สตางค์)  และงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงาน (ตาม

งบการเงินเฉพาะกจิการ) ในปี 2567 ขาดทุนสทุธจิ านวน 1,060,527,348 บาท และเพื่อส ารองเงินสดส าหรับการลงทุน

ต่อเนื่องตามแผนธุรกจิของบริษัทฯ โดยมีรายละเอยีดตามหนังสอืเชิญประชุมหน้าที่ 2   

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2567 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  
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มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,365,273,306  100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0  0.0000 

3. งดออกเสยีง - - 

รวม  58 ราย 2,365,273,306  100.0000 

 
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมตัิกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั และก ำหนดค่ำตอบแทนกำรตรวจสอบบญัชี

ประจ ำปี 2568 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120  ซึ่งก าหนดว่า 

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี และโดยการ

เสนอตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร

ให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็น

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2568 

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 
จ านวนปีที่เป็น

ผู้สอบของบริษัท 

ระยะเวลาทีไ่ด้รับความเหน็ชอบ

จากส านักงานกลต. 

1.นายพรอนนัต์ กจินะวนัชัย 7792 1 ปี 2568-2573 

2.นายณัฐวุฒ ิ สนัตเิพช็ร 5730 - ปี 2565-2570 

3.นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล 6660 1 ปี 2568-2573 

 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีบริษัทหลาย

แห่ง และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่าง ๆ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความเป็นอสิระในการปฏบัิติงาน   

 

ทั้งนี้  ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด รวมทั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังสังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกันกบั

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ  โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดท างบการเงินเสร็จได้ทันตามก าหนด

ระยะเวลา พร้อมกันนี้  คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน

การตรวจสอบบัญชี ประจ าปี 2568 โดยมีรายละเอยีด ดังนี้  

 

รำยละเอียด    ปี 2568 (ปีที่เสนอ) ปี 2567 

1. ค่าสอบบัญชี 1,300,000 1,300,000 

2. ค่าบริการอื่น (ไม่มี) (ไม่มี) 

รวมทั้งสิ้ น 1,300,000 1,300,000 

   

ส าหรับค่าบริการอื่น ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีการรับบริการอื่นจากส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสงักดั บุคคล

หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และเพื่อประโยชน์ส าหรับผู้ ถือหุ้น     

บริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน มาพร้อมกบัหนังสอืนัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้   
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ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ตามรายชื่อข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจ าปี 2568 และอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2568 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,300,000 

บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียง

ลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,365,273,306  100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0  0.0000 

3. งดออกเสยีง - - 

รวม  58 ราย 2,365,273,306  100.0000 

 
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมติัเลือกตั้งกรรมกำรที่ออกตำมวำระ ส ำหรบัปี 2568 

ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ  17 ก าหนดให้ “ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้งให้

กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงเป็นสาม

ส่วนไม่ได้ กใ็ห้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซี่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับ

เข้าด ารงต าแหน่งอกีกไ็ด้ กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลาก

กนั ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง”  

ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการ 3 ท่านที่ด ารงต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

โดยกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในคร้ังนี้  มีดังนี้   

   1. นายเจริญ แสงวิชัยภัทร 

   2. นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ 

   3. นายบรรณสทิธิ์ รักวงษ์ 

 

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ ก าหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตาม

กฎเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกบัการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ การแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา

แล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อก าหนดที่เกี่ยวกบั

กรรมการอสิระ ซึ่งสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารง

ต าแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้  ความสามารถ และ

ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการ 
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ส าหรับข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่  

บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยมีรายละเอยีดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสอืเชิญประชุม และ ส าหรับการออก

เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคลได้ โดยใช้หลักเกณฑ ์และวิธกีารตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16   

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใด ๆ ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยก่อนการ

ลงมติได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม 

 

มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง          

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนน

เลือกตั้งกรรมการแต่ละรายโดยมีมติที่ประชุมเป็นดังนี้  
 

5.1 นายเจริญ แสงวิชัยภัทร ต าแหน่ง กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหา 

 และพิจารณาค่าตอบแทน 

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,365,273,306  100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0  0.0000 

3. งดออกเสยีง - - 

รวม  58 ราย 2,365,273,306  100.0000 

 

5.2 นางสาวเบญจวรรณ รักวงษ์ ต าแหน่ง กรรมการ 
 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,365,273,306  100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0  0.0000 

3. งดออกเสยีง - - 

รวม  58 ราย 2,365,273,306  100.0000 

 

5.3 นายบรรณสทิธิ์ รักวงษ์ ต าแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและความย่ังยืน 

 และประธานเจ้าหน้าที่ปฏบัิติการ 
 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เหน็ด้วย 2,365,273,306  100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0  0.0000 

3. งดออกเสยีง - - 

รวม  58 ราย 2,365,273,306  100.0000 
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ทั้งนี้  ก่อนจะพิจารณาวาระถัดไป ประธานฯ ขอให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมตามเดิม  

 

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ส ำหรบัปี 2568 

ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง และ

ค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท 

(เจ็ดล้านบาท) และส าหรับปี 2568 นี้  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทฯ อย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทยีบอ้างองิจากอุตสาหกรรม 

ประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 

เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่งและค่าบ าเหนจ็ของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ส าหรับ

ปี 2568  เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท  (เจ็ดล้านบาท) ซึ่งเท่ากับปี 2567  และคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนและค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจ าปี 2568 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจด็ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้  
 
 

ต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทนต่อเดือน(บำท) 

ปี 2568 (ปีที่เสนอ) ปี 2567 

ประธานกรรมการ 70,000 70,000 

ผู้ช่วยประธานกรรมการ - 30,000 

กรรมการ 20,000 20,000 

กรรมการอสิระ 20,000 20,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล 10,000 10,000 

กรรมการอสิระที่เป็นประธานในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 20,000 บาท / ครั้งทีป่ระชุม 20,000 บาท / ครั้งทีป่ระชุม 

กรรมการอสิระที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น 10,000 บาท / ครั้งทีป่ระชุม 10,000 บาท / ครั้งทีป่ระชุม 

ค่าบ าเหนจ็ของกรรมการ ไม่เกนิ 2 ล้านบาท ไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

สทิธปิระโยชน์อื่น ๆ ไม่มี ไม่มี 

 

คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามต าแหน่งและค่าบ าเหนจ็ของคณะกรรมการ

บริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามรายละเอียดข้างต้น ส าหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สามารถดูรายละเอยีดได้จากรายงานประจ าปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การ

ก ากบัดูแลกจิการ หัวข้อ 8. รายงานผลการด าเนินงานส าคัญด้านการก ากบัดูแลกจิการ หน้า 150 

และประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอยีดของวาระนี้  

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสยัใด ๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ 
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มติของที่ประชุม 

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนตามต าแหน่ง และค่าบ าเหน็จของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุด

ต่างๆ ส าหรับปี 2568 เป็นจ านวนเงินไม่เกนิ 7,000,000 บาท (เจด็ล้านบาท) ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันทข์องจ านวน

เสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม มีรายละเอยีดการออกเสยีงลงคะแนน มติที่ประชุมเป็นดังนี้  

 

มติ 
จ ำนวนเสียง 

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

รอ้ยละของจ ำนวนหุน้ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ 

ที่เขำ้ร่วมประชุม 

1. เหน็ด้วย 2,365,273,306  100.0000 

2. ไม่เหน็ด้วย 0  0.0000 

3. งดออกเสยีง 0  0.0000 

รวม  58 ราย 2,365,273,306  100.0000 
 

 

วำระที่ 7 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ  

ผู้ด าเนินการประชุม ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมดังนี้   ในระเบียบวาระที่ 7 ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544)  ก าหนดไว้ว่า “เม่ือที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว    

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด  จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น

นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกกไ็ด้” ดังนั้น ถ้าผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสอืเชิญประชุม จะต้องมีหุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1,157,018,013 หุ้น  จากจ านวนหุ้น

ที่จ าหน่ายแล้วและมีสทิธอิอกเสยีงทั้งหมดเท่ากบั 3,471,054,038 หุ้น  

ทั้งนี้   ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา 

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.39 น. 

 

 
 

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม 

 ( นายนวมินทร์ ประสพเนตร)  
 

 

 

ลงชื่อ  ผู้จดบันทกึการประชุม 

  (นางสาวปิติฤดี  ศิริสมัพนัธ์)  

 


